

ประสบการณ์สอน 15 ปี รับตัวครูตลอดชีพ

นำเสนอเมื่อ : 17 ส.ค. 2559

**[สยามรัฐ]- ครูสภาเสนอแก้ไขข้อบังคับการต่อใบประกอบวิชาชีพ-
เก็บคะแนนสะสมต่ออายุทุกๆ 5 ปี มีประสบการณ์ครบ 15 ปีรับใบอนุญาต
แบบตลอดชีพ**

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา
เปิดเผยว่าที่ผ่านมากการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะมีปัญหาต่าง ๆ อาทิ
ผู้ยื่นคำขอรับและต่ออายุใบอนุญาตไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด
ชาวต่างประเทศที่จะขอรับใบอนุญาตฯ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ จำนวน 20 ชั่วโมง หรือใบอนุญาตฯ ไม่สะท้อนถึงการพัฒนาดตนเอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพ ที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรม
รวมถึงยังต้องไขเอกสารจำนวนมากในการยื่นคำขอต่าง ๆ ทั้งที่หลักฐานบางอย่างไม่จำเป็น ดังนั้น คุรุสภา
จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา แก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งใบอนุญาตฯ มีประสิทธิภาพ และสะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

สำหรับเรื่องสำคัญที่จะแก้ไข คือ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตฯ
โดยเบื้องต้นจะกำหนดชัดเจนว่า หากไม่มายื่นขอรับ หรือต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามที่กำหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตฯ ตามสิทธิที่ได้รับ
ยกเลิกการอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับครูชาวต่างประเทศ

และการขอต่อใบอนุญาตฯ **ในอนาคต**จะเสนอให้ใช้วิธี สะสมหน่วยคะแนนของกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ
อาทิ การเข้าอบรม งานวิจัย เป็นต้น โดยกำหนดค่าน้ำหนัก และจำนวนหน่วยคะแนนสะสม เพื่อการต่อใบอนุญาตฯ
ในระยะเวลาทุกๆ 5 ปี ดังนี้ **ในรอบ 5 ปีแรก**จะมีหน่วยคะแนน 50 คะแนน **รอบที่ 2 หรือ 10 ปี** มี 70 คะแนน
และ **รอบที่ 3 คือ 15 ปี**จะต้องมีคะแนนสะสม 80 คะแนน **เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ แบบตลอดชีพ**

"การให้ใบอนุญาตฯ ตลอดชีพ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์ครบ 15 ปี
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ซึ่งแสดงถึงการมีความรู้ ความสามารถและทักษะสูง
ต้องไม่มีกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ นอกจากนั้น จะมีการกำหนดสัญลักษณ์ผู้รับใบอนุญาตฯ
แต่ละระดับ อาทิ 5ปีแรกสีเหลือง, 10 ปีสีแดง และ 15 ปีสีเขียว เป็นต้น" ดร.ชัยยศ กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก [สยามรัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559](#)